

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**

Số: 507/UBND-KL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Uông Bí, ngày 12 tháng 3 năm 2019

V/việc tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
thành phố Uông Bí.

Kính gửi:

- UBND các xã, phường;
- Phòng Kinh tế; Phòng TN&MT; Hạt Kiểm lâm Thành phố;
- BQL di tích và RQG Yên Tử; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Uông Bí; Công ty CP thông Quảng Ninh; Trung tâm KHKT và sản xuất LNN Quảng Ninh; trường CĐ NL Đông Bắc; Tiểu đoàn 16 – Sư 395;
- Công an thành phố; BCH quân sự thành phố;
- Công ty CP phát triển Tùng Lâm,

Thực hiện Công văn số 609/UBND-NLN3 ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh”;

Để tăng cường chất lượng của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Thành phố, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng. UBND Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. UBND các xã, phường

Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên để có các biện pháp, giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về lâm nghiệp. Định hướng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển, sử dụng tài nguyên rừng. Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực từ 01/01/2019); Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13, Kỳ họp thứ 8 thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 3722/QĐ-UBND

ngày 19/9/2018 V/việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản triển khai, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Uông Bí. Không tham mưu chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định). Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5924/CV-QLĐĐ3 ngày 17/8/2018 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 998-TB/TU ngày 08/8/2018 về công tác quản lý bãi triều và rừng ngập mặn.

Chỉ đạo các lực lượng Dân quân, Công an, Kiểm lâm địa bàn phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quản lý. Kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo Thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng, củng cố các tổ đội BVR – PCCCR.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gây ra trên địa bàn quản lý.

2. Phòng Kinh tế thành phố

Phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan trong công tác đề xuất, xây dựng phương án cấm mọc ranh giới sau rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, hỗ trợ việc chuyển đổi các diện tích rừng sản xuất, rừng ngoài quy hoạch sang mục đích phòng hộ, đặc dụng theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp, theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp không đáp ứng được các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, không có nguồn gốc, xuất xứ và nguồn giống không được công nhận theo quy định; triển khai nhân rộng các mô hình trồng rừng kinh doanh gỗ lớn; lựa chọn cây Thông nhựa Quảng Ninh, cây bản địa để thay thế loài cây keo, cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế thấp.

Phối hợp Hạt Kiểm lâm, phòng Tài nguyên và Môi trường theo Quy chế phối hợp đã được ban hành tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND thành phố Uông Bí, thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các quy định, văn bản của pháp luật về lâm nghiệp để kịp thời phối hợp tham mưu cho chủ tịch UBND Thành phố triển khai thực hiện

3. Phòng Tài nguyên và môi trường Thành phố

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, hướng dẫn và thực hiện trình tự thủ tục giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giao đất, giao rừng, tạo động lực khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

4. Hạt Kiểm lâm Thành phố

Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát địa bàn, tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND các xã, phường trong công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Duy trì công tác trực PCCCR – BVR 24/24 giờ trong mùa khô hanh, đặc biệt những khu vực trọng điểm xảy ra cháy rừng như Chùa Yên Tử, chùa Ba Vàng. Chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, chính quyền địa phương xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; đảm bảo thực hiện phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, tiến hành phối hợp điều tra, xác minh truy tìm thủ phạm gây cháy rừng theo quy định.

Phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy chế phối hợp để thực hiện tốt công tác quản lý ranh giới qui hoạch 3 loại rừng, công tác giao đất giao rừng trên địa bàn Thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng lâm nghiệp.


5. Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ưông Bí, Công ty CP thông Quảng Ninh, BQL di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, Trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh, trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

Chủ động tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên diện tích rừng đã được giao, cho thuê.

6. Công an, BCH quân sự Thành phố, Tiểu đoàn 16 – Sư đoàn 395

Phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp tại văn bản số 1478/TCLN-KL ngày 10/9/2018 về việc ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; văn bản số 7170/UBND-NLN2 ngày 01/9/2018 của UBND tỉnh về việc tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, vận chuyển, kinh doanh các loài chim trời hoang dã. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, giết mổ các loài chim trời, động vật hoang dã; phối hợp trong công tác bảo vệ rừng,

phòng cháy, chữa cháy rừng, điều tra, truy tìm thủ phạm trong các vụ việc vi phạm luật Lâm nghiệp khi được đề nghị, yêu cầu.

UBND thành phố Uông Bí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp, các chủ rừng nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT (b/c);
- CT; các PCT UBND thành phố (c/đ);
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: VP./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KI. CHỦ TỊCH

P. CHỦ TỊCH



Đặng Đình Sách